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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๔/ ๒๕๖๐       
วันอังคำรที ่ ๑๔  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 
๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

 ๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 
๖. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๘. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๙. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๔. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำ) 
๑. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๔. นายสมภาร  โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต.นากลาง 

  ๕. นางสาวเจนจิรา สุค าภา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 ๖. นายมงคล  หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 
 ๗. นางเสาวนีย ์  ศรีพุทธรินทร์  หัวหน้าส านักงานปลัด 
 ๘. นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๙. นายธีรวชัร ์  พงศ์อ ามาตย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑๐. นางสาวนิฤมล ไชยเทพา  นักวิชาการสาธารณสุข 
 ๑๑. นายอ านาจ  บริบูรณ ์  นักวิชาการศึกษา        



๒ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว (ครบองค์ประชุม) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางจุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง การร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. และพนักงาน/ ลูกจ้าง ทุกคนไปร่วมพิธี ฯ ที่อ าเภอ
สูงเนิน 
๑.๒ เรื่อง การทอดกฐินในงานบุญวัดต่าง ๆ 
- เนื่องจากวัดนาใหญ่ในปีนี้ได้มีการทอดกฐิน ซึ่งการทอดกฐินในปี
นี้จะเป็นกฐินของหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมท าบุญ
ทอดกฐิน 
๑.๓ เรื่อง อบต.นากลาง เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการของอ าเภอสูงเนิน ต้องขอขอบคุณ พ่ีน้องข้าราชการ 
ผู้บริหารในการร่วมต้อนรับนายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่ เข้าร่วมประชุมท าให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
๑.๔ เรื่อง ข้าราชการโอน (ย้าย) ราย นางสาวเจนจิรา  สุค าภา 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ย้ายไป อบจ.นครราชสีมา  ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  ขอเชิญนางสาวเจนจิรา  
กล่าว 

นางสาวเจนจิรา  สุค าภา  - เรียนท่านประธานสภา ฯ ดิฉันนางสาวเจนจิรา  สุค าภา ต าแหน่ง 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายไปสังกัด อบจ.นครราชสีมา  

เนื่องจากไปดูแลครอบครัว ในโอกาสนี้ขอลาทุกท่านในที่นี้ด้วย 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน    ๑.๕ เรื่องจากส่วนราชการอ่ืนและผู้เข้าร่วมประชุม 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  เชิญรองปลัดครับ 
นายมงคล  หกกระโทก       - ผมรู้สึกอยากถ่ายภาพท่านผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.   
(รองปลัด อบต.นากลาง)       ทุกท่านไว้เป็นที่ระลึก  เนื่องจากคณะผู้บริหารและสมาชิก ฯ ชุดนี้

ด ารงต าแหน่งนานกว่าชุดอ่ืน ๆ  
นางเสาวนีย์  ศรีพุทธรินทร์ - ดิฉันขอรายงานผลคะแนนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
(หัวหน้าส านักงานปลัด)    (LPA) ปี ๕๙  ซึ่งได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๓.๘๑ 

- ส่วนผลคะแนนการวัดความโปร่งใสขององค์กร (ITA) ได้คะแนน
ร้อยละ ๙๐.๐๒ 
- และในวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้  จะมีการประเมิน
ประสิทธิภ าพประสิทธิผลขององค์ กร  โดยตรวจเอกสาร
ประกอบการประเมินโดยใช้สถานที่ อบต.กุดจิก 
 
 
 
 



๓ 

นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก    - รายรับปี ๖๐ ประมาณการตั้งไว้  ๕๒,๖๑๘,๘๒๐.-บาท 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)    รับจริง (รายได้ที่จัดเก็บเอง)     ๑๙,๕๖๙,๕๘๕.๗๙.-บาท
      รับจริง (รับจัดสรรจากรัฐบาล)  ๑๙,๙๖๐,๓๒๙.๒๓.-บาท
      รับจริง (หมวดเงินอุดหนุน)           ๑๖,๙๗๕,๙๖๐.-บาท 
      รวมรับจริง                         ๕๖,๕๐๕,๘๗๕.๐๒.-บาท 
     - รายจ่ายปี ๖๐ ประมาณการตั้งไว้  ๕๒,๖๑๘,๘๒๐.-บาท 
      เบิกจ่ายจริง                        ๔๒,๖๙๙,๑๓๙.๑๘.-บาท 
      เงินสะสม                           ๑๖,๕๔๒,๐๐๙.๘๖.-บาท 
      เงินทุนส ารองเงินสะสม           ๒๐,๒๕๐,๒๔๐.๘๘.-บาท 
นายธีรวัชร์  พงศ์อ ามาตย์   - ขอรายงานโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)   - จ่ายจากเงินสะสม ๑๕ โครงการ เบิกจ่าย ๑๕ โครงการ 
     รวมเป็นเงิน  ๕,๘๑๔,๗๐๐.-บาท 
     - จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๒๗ โครงการ เบิกจ่าย ๒๕ โครงการ
     อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒ โครงการ   

รวมเป็นเงิน ๖,๐๗๒,๒๐๐.-บาท 
- ส่วนโครงการซ่อมแซมถนนจะด าเนินการหลังป ีใหม ่

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  - ถ้าโครงการไม่อยู่ในแผนจะท าอย่างไร เชิญนักวิเคราะห์ ฯ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นางสาวเจนจิรา  สุค าภา - จากหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)           ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ได้แจ้งแนวทางการ

ด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ดั งนี้  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นอาจ เพ่ิ ม เติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี  โดยให้นายก ฯ ก าหนดและประกาศ
ให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ  พร้อมทั้งแจ้งให้
ประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - ผมขอให้ท าเป็นรูปเล่มรายละเอียดให้หน่อยครับ เพราะฟังอย่าง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕) นี้มันมีข้อมูลมาก จ าไม่ได้ครับ 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - เดี๋ยวผมจะถ่ายหนังสือสั่งการแจกให้สมาชิก อบต. ทุกท่าน  
(ปลัด อบต.นากลาง)    เพ่ือไปศึกษารายละเอียดครับ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ผมอยากให้สมาชิกท าหน้าที่โดยให้ตรวจสอบว่าโครงการความ 
(นายก อบต.นากลาง) เดือดร้อนของประชาชนในหมู่ที่ท่านรับผิดชอบบรรจุอยู่ในแผน

หรือไม ่
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - นักวิเคราะห์ ฯ ชี้แจงได้ถูกต้องแล้วและขอให้สมาชิก อบต.  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)       ทุกท่านศึกษาหนังสือสั่งการตัวใหม่ เพ่ือไปชี้แจงให้ประชาชน      

ในหมู่บ้านให้เข้าใจบริบทการท างานภายใต้กฎเกณฑ์ตัวใหม่  
 เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ 
นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา - กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ขอประชาสัมพันธ์ว่ามีถังขยะพอ 
(นักวิชาการสาธารณสุข) เหลือที่จะเบิกไปใช้  ถ้าบ้านไหนต้องการถังขยะเพ่ิมให้มาเขียน    

ค าร้องการขอถังขยะท่ีกองสาธารณสุข ฯ  



๔ 

- ส่วนรถฉุกเฉินของเรายังไม่มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราจึงรับ
ผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เท่านั้น 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน    - ผมขอแจ้งในที่ประชุมนะครับว่าท่านสมศักดิ์  พันเสนา ลาป่วย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     นะครับ ยื่นใบลาแล้ว    
 - เรื่องบ่อขยะของ อบต. เชิญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ ครับ 
นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา - ทางจังหวัดนครราชสีมาได้แนะน าให้เราปิดบ่อขยะเนื่องจากเรา 
(นักวิชาการสาธารณสุข) ท า MOU กับ เทศบาลต าบลสูงเนินแล้ว จึงแนะน าให้  อบต.       

นากลาง ทิ้งขยะท่ี ทต.สูงเนิน อย่างเดียว 
 - แต่ปัญหาอยู่ที่บริษัทนวนคร มีขยะที่ เราเก็บไปทิ้งที่บางแต้     

(ทต.สูงเนิน)  มีปริมาณมากค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะที่สูงมาก      
แต่ทาง อบต.นากลาง เก็บค่าขยะซึ่งเป็นรายได้นั้นต่ ากว่าค่าใช้จ่าย
มาก  จึงท าให้เป็นภาระของ อบต. มาก 

นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน    - ผมเห็นว่าสภา ฯ หรือคณะผู้บริหารควรจะไปพูดคุยกับทาง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) บริษัทนวนคร เรื่องการเก็บรายได้ค่าขยะจากนวนคร  เพ่ือขอปรับ

อัตราการจัดเก็บรายได้ค่าขยะขึ้นให้เท่ากับปริมาณค่าใช้จ่ายในการ
ทิ้งขยะของบริษัทนวนคร 

 - หรือเป็นไปได้ไหมว่าให้ทางบริษัทนวนคร จ้างบริษัทเอกชนเก็บ
ขยะไปทิ้งเอง  โดย อบต.นากลาง จะเก็บขยะเฉพาะในชุมชนเขต
รับผิดชอบของ อบต. เท่านั้น 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายอ านาจ  บริบูรณ์ - กองการศึกษามีงานปฏิบัติธรรมที่วัดนาใหญ่ และได้ปรึกษาเจ้า 
(นักวิชาการศึกษา) อาวาสวัดนาใหญ่แล้ว  แต่ยังไม่ก าหนดรูปแบบการจัดงาน  ถ้ามี

การก าหนดรูปแบบแล้วจะแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบอีกครั้งครับ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอเชิญนายก ฯ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - อีกไม่นานบางแต้ของ ทต.สูงเนิน ก็จะมีปัญหาคือขยะจะล้น  
(นายก อบต.นากลาง) ขยะส่วนที่ล้นจะส่งกลิ่นเหม็น ถ้าเราปิดบ่อขยะของเราแล้ว เราจะ

เอาขยะไปทิ้งท่ีไหน 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เรื่องร้องเรียน ขอเชิญปลัดครับ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ขอชี้แจงตามเอกสารที่แจกไปครับ 
(ปลัด อบต.นากลาง) ๑. การสร้างตลาดชุมชน  มีการสอบแนวเขตที่สาธารณะแล้ว      

มีการเบิกจ่ายเงินในการรังวัดที่ดิน ตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน สรุปว่า    
ที่สร้างตลาดชุมชนเป็นที่สาธารณประโยชน์และโครงการก่อสร้าง
ตลาดชุมชนได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา อบต.  จึงขอให้สมาชิก อบต. 
ทุกท่านชี้แจงและท าความเข้าใจให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบตาม
เอกสารที่แจก  



๕ 

 ๒. เรื่อง ซุ้มป้าย  ดูจากรายงานการประชุม วันที่ ๑๑ สิงหาคม    
มีโครงการดังนี้ รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู สภาเป็น  
ผู้อนุมัติโครงการ   

ที่ประชุมสภา ฯ    - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม  

๒๕๖๐ (รายละเอียดปรากฎตามส าเนา) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
แก้ไขเชิญ  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ/ หรือขอมติสภา ฯ 
รับรอง 

มติสภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลา ง ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ 
กั น ย าย น  ๒ ๕ ๖ ๐ ) ต าม ม าต รา  ๕ ๘ / ๕  ว ร รค  ๕  แ ห่ ง
พระราชบัญญั ติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล        
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอเชิญ
นายก ฯ ครับ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน   - ขอมอบให้ปลัด ฯ ชี้แจงแทนครับ 
(นายก อบต.นากลาง) 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ผลงานตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
(ปลัด อบต.นากลาง)    องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  เสนอต่อ สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แจกครับ  
ที่ประชุม ฯ     - รับทราบ 
นายพรศกัดิ์  ละโลงสูงเนิน       ๕.๒ เรื่อง การรายงานการตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  สาธารณประโยชน์เขตพ้ืนที่ต าบลนากลาง 

- ผมได้ออกไปร่วมชี้แนวเขตกับช่างของ อบต. และช่างรังวัดของ
ที่ดินอ าเภอสูงเนิน เป็นที่สาธารณะ ๒ ที่ครับ คือ 
- ที่สาธารณะหนองปักใจ เนื้อที่ ๒๗๖ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา  
เป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙ มีหลักฐานเป็น น.ส.ล.  



๖ 

สภาพพ้ืนที่เป็นป่ารกทึก  พ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการสอบแนวเขต
จึงยังหาข้อสรุปไม่ได้ 
- ส่วนที่สาธารณประโยชน์หนองสิม มีเนื้อที่ ๙๐ ไร่ ๓ งาน ๔๗ 
ตารางวา เป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ มีหลักฐานเป็น 
น.ส.ล. เมื่อปี ๕๗ ป่าหนองสิมมีประมาณ ๙๖ ไร่ แต่ปัจจุบัน      
ป่าเหลือเนื้อท่ีประมาณ ๙๐ ไร่ 

ที่ประชุมสภา ฯ     - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๓ เรื่อง การปรับเกรดถนนหลังฤดูฝน  เชิญ ผู้อ านวยการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)          กองช่าง      
นายธีรวัชร์  พงศ์อ ามาตย์ - กองช่างได้ออกไปส ารวจตามข้อร้องเรียนของประชาชนแล้ว 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) จะแจ้งให้ทราบในภายหลังครับ 

- ในช่วง ๓ เดือนแรก ยังไม่ท าโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายวิภู  บัลลังค์          - ผมเห็น อบต.สูงเนิน พ้ืนที่อยู่ติดกับบ้านผม มีการเกรดถนนให้  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗)   เรียบได้  แต่ท าไมเราถึงท าไม่ได้ ผมสงสัยครับ  
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน           - เชิญ ผอ.กองช่าง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายธีรวัชร์  พงศ์อ ามาตย์ - เรื่องการเกรดทางมันเป็นเรื่องก่ ากึ่งกันระหว่างงานจ้างเหมา 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) บริการกับงานก่อสร้าง  

- ถ้าใช้เครื่องจักรครบชุด คือ รถเกรด , รถบด, รถน ้ำจะเป็นงาน
ก่อสร้าง 

- ถ้าใช้เพียงรถเกรดและก าหนดเป้าหมายในการเกรดโดยไม่
ค านึงถึงความเรียบร้อยตามมาตรฐานงานช่าง  เป็นแต่เพียงเกรด
ปรับแต่งผิวทางให้เรียบสะดวกใช้ในการสัญจรถือเป็นงานจ้างเหมา
บริการ 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ในการจ้างเหมาบริการรถเกรดมาเกรดถนนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-  
(ปลัด อบต.นากลาง)   บาท  นั้นท าได้หลังเดือน กุมภาพันธ์  จะสามารถปรับปรุงถนนได้

ด้วยโครงการปรับปรุงถนนหลังหน้าฝน 
นายธีรวัชร์  พงศ์อ ามาตย์ - ขอรายงานจากการส ารวจพื้นที่จริง พบว่า หมู่ ๑, ๕, ๘, ๙   
(ผู้อ านวยการกองช่าง)       มีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สามารถปรับเกรดถนน 

- การจ้างเหมาบริการจะต้องตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสายทางว่า   
แต่ละหมู่บ้านจะให้ท าเส้นไหน  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  - หมู่ ๒, ๖ เอารถเกรดอย่างเดียวใช้เวลาประมาณ ๒ วัน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  - หมู่ ๔, ๗ ใช้เวลาประมาณ ๑ วัน 
     - หมู่ ๑, ๕, ๘, ๙ ใช้เวลา ๓ วัน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์   - ผมจะโอนงบประมาณเพ่ือจ้างเหมาบริการรถเกรดครับ 
(ปลัด อบต.นากลาง) 
ที่ประชุมสภา ฯ    - รับทราบ 
นายพรศักดิ ์ ละโลงสูงเนิน ๕.๔ เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒  ในรอบตุลาคม (ไตรมาส ๓, ๔)  

ขอเชิญปลัดครับ 



๗ 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - รายละเอียดตามร่างที่ได้แจกให้ ส.อบต. ทุกท่านได้พิจารณา 
(ปลัด อบต.นากลาง) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ที่ประชุมสภา ฯ    - เห็นชอบตามร่าง ฯ               
 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ เรื่อง หารือในการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  พ.ศ. ๒๕๖๑ กี่สมัย และเริ่มเมื่อใด และสมัยประชุมสมัยสามัญ

สมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน ตามข้อ ๒๑ ประกอบข้อ 
๑๑ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 - น าเสนอเพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ๑. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔. สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๕. ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ ก าหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป 
มติสภา ฯ        - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน      ๖.๒ เรื่อง หารือการสังสรรค์งานปีใหม่ ๒๕๖๑ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
ที่ประชุมสภา ฯ    - สรุปงานปีใหม่จัดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
     - ของขวัญสมาชิก อบต. อย่างต่ าคนละ ๔๐๐.-บาท 
     - พนักงานไม่ต่ ากว่า คนละ ๔๐๐.-บาท 
     ๖.๓ เรื่องอ่ืน ๆ 
     - ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุม ฯ     
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๕๐ น. 
 

 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 
  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 
 



๘ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๐  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 2๕๖๐ เรียบร้อย
แล้วเห็นว่าถูกต้อง  
 

 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  2๕๖๐  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลนากลาง  สมัย.................................. เมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. 25๖๑ เวลา...........น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง (ชั้น ๓) 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                             (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 


